

รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ครั้งที่ ๑๖๔ - ๓/๒๕๖๑

วันศุกร์ ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

ผู้มาประชุม

๑	รองศาสตราจารย์สุพจน์ เฟื่องฟูพงศ์	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	ประธาน
๒	ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์ เมณะเสวต	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๓	ศาสตราจารย์สำเร็จ จักรใจ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๔	ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์ ณ นคร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๕	รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ธรรมรัตน์วาสิก	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๖	นายชุมพล เทียงธรรม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๗	นายนิพนธ์ ภิญโญ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๘	นายพนมภักดิ์ หุตะเจริญ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๙	นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๐	นายสกล โดทับเที่ยง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๑	นายอัครงค์ เจริญกุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๒	นางสาวนวพร เรืองสกุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๓	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม	กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย	
๑๔	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ นาคฤทธิ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์ฯ	
๑๕	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช)	
๑๖	ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พรหมณัฐชูเอม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง)	
๑๗	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุตร นามเสน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา)	
๑๘	รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	
๑๙	อาจารย์นุชลี ทิพย์มณฑา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (คณบดีคณะศิลปศาสตร์)	
๒๐	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ)	
๒๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนม อินทฤทธิ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ	
๒๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย อรุณพันธ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ	

๒๓	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ อินทร์ักษ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ
๒๔	อาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ
๒๕	อาจารย์ไพโรจน์ แสงอำไพ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ
๒๖	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชุกกลิ่น	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๒๗	นางตรุณี ลีนิน	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๒๘	นางสฤณธรรม หมัดหมั่น	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ไม่มาประชุม

๑	รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ชิตพงศ์	นายกสภามหาวิทยาลัย (ลาประชุม)
๒	ศาสตราจารย์ดุสิต เครื่องงาม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ติดภารกิจ)
๓	ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ติดราชการ)
๔	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ (ติดราชการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	รองศาสตราจารย์สุวิจน์ ธีธรส	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงศ์ สังขวาสี	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
๓	อาจารย์จเร สุวรรณชาติ	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
๔	นายมงคล ลีนิน	ผู้อำนวยการสำนักงานนิติการ
๕	นางวศินี จิตภูษา	ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์
๖	นางสาวนิภาวรรณ นิมดวง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๗	นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณณะ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๘	นางสาวศิริวรรณ ทิพรัตน์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๙	นายทวีสิน ศรีเกตุ	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ผู้เข้าร่วมชี้แจง

๑	อาจารย์มัลลิกา ปู่เพชร	อาจารย์ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
---	------------------------	------------------------------------

ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์

๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูเกียรติ อักษรศรี	ผู้ช่วยอธิการบดี
---	--------------------------------------	------------------

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เนื่องจากรองศาสตราจารย์ประเสริฐ ชิตพงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย ลาประชุม การประชุม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์สุพจน์ เฟื่องฟูพงศ์ อุปนายกสภา มหาวิทยาลัย จึงปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประชุม

เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมาครบองค์ประชุม ประธานได้เปิดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๖๔ - ๗/๒๕๖๑ โดยดำเนินการตามระเบียบวาระ การประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑. เรื่องที่ประธานแจ้ง

๑.๑.๑ แจ้งอาการป่วยของนายกสภามหาวิทยาลัย

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบถึงอาการป่วยของรองศาสตราจารย์ประเสริฐ ชิตพงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นหากกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ท่านใดสะดวก ก็อาจจะหาโอกาสไปเยี่ยม หรือส่งข้อความทาง Social Media เพื่อให้กำลังใจท่าน

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๑.๒ เรื่องที่อธิการบดีแจ้ง

๑.๒.๑ การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๑”

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า สำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๑ (Regional Research Expo 2018)” ในระหว่าง วันที่ ๒๒-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารศรีวิชัยวิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย ภายใต้แนวคิด “วิจัยและนวัตกรรมปักชำได้สู่การพึ่งพาของสังคม” โดยงานจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนการวิจัยเพื่อการเรียนรู้สู่การใช้ประโยชน์ และเป็นเวทีแสดงผลงานวิจัย รวมถึงกิจกรรมการ วิจัยที่มีคุณภาพในเวทีระดับภูมิภาคเพื่อต่อยอดสู่ระดับประเทศต่อไป โดยมีมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วม ต้อนรับนายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ดร. ประจิน จั่นตอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดงานดังกล่าว และการพูดคุยในเบื้องต้น คาดว่าในปีหน้า มหาวิทยาลัยฯ อาจจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันนักประดิษฐ์ ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ดี ของมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งอธิการบดีได้นำเสนอประเด็นหลักการ นโยบายและวิธีการทำงานทางด้านวิจัยและ นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ให้พลอากาศเอก ดร. ประจิน จั่นตอง และนายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ได้รับทราบ โดยพลอากาศเอก ดร. ประจิน จั่นตอง ก็ได้แนะนำการทำงานในส่วนต่างๆ ต่อมหาวิทยาลัยฯ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๑.๒.๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงนาม MOU ร่วมกับการรถไฟ อำเภอรุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงนาม MOU ร่วมกับการรถไฟ อำเภอรุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งการทำ MOU ในครั้งนี้ เป็นลักษณะของการทำงานในย่านชุมชนที่เป็นย่าน เมืองเก่า ซึ่งล้าแล้วแต่มีประวัติศาสตร์อยู่

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๑.๒.๓ รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระหว่างการรักษาราชการ แทนอธิการบดี รอบ ๑ ปี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระหว่างการรักษาราชการแทนอธิการบดี รอบ ๑ ปี ที่ได้มุ่งเน้นการ ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ทั้งในด้านการบริหาร ด้านวิชาการ ด้านวิจัยและบริการวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา และด้านนโยบายและแผน ซึ่งจากการดำเนินงานในรอบ ๑ ปี พบว่าการดำเนินงานเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารในองค์กร ซึ่งดีขึ้นในทุกระดับ โดย ผลสะท้อนจากงานที่ทำ จะเห็นว่าเมื่อมีการสื่อสารที่ดี การทำงานจะเป็นขั้นตอนมากขึ้น และสามารถ บรรลุผลได้ และยังพบว่าบุคลากรมีความร่วมมือ มีการทำงานเป็นทีม และมีส่วนร่วมมากขึ้น ทั้งในระดับ ผู้บริหารและระดับปฏิบัติการ ทำให้หลายๆ ปัญหาสามารถแก้ไขได้เสร็จสิ้น

โดยอธิการบดีได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รอง อธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง และรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้กล่าวรายงานต่อสภา มหาวิทยาลัยฯ ตามลำดับ

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ในการรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีการเสริมในเรื่องของงาน ตรวจสอบภายในด้วย ว่าการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้ลดปัญหาอะไรไปบ้าง และมีการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น อย่างไร เพราะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ และเกี่ยวข้องกับเรื่องของธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยฯ ด้วย

๒. มหาวิทยาลัยฯ ควรจะรายงานภาพรวมของการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (Ranking) ด้วย เพื่อที่จะ สะท้อนให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยฯ อยู่ในอันดับใด ทั้งในระดับประเทศ การจัดอันดับในกลุ่ม ๙ ราชมงคล และการ จัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (Green Metric World University Ranking)

๓. จากการที่มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการวางนโยบายในเรื่องของ Green University ไว้ โดยเฉพาะ เรื่องการใช้พลังงานทดแทน การใช้โซลาร์รูฟ (Solar Roof) ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะได้มี บทบาทสำคัญในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะในเรื่องโซลาร์รูฟ นั้น ในอนาคตจะเข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก โดยอาจจะมีการสร้างโรงไฟฟ้าที่เป็นโซลาร์ในประเทศ ฉะนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ควรจะมีการเตรียมการ โดย เตรียมบุคลากรไว้รองรับ สำหรับทำงานในโรงไฟฟ้าดังกล่าว

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๑.๓ เรื่องที่เลขานุการแจ้ง

๑.๓.๑ การบูรณะปถุมพระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการประสานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ โดยพลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เดินทางมาติดตามและประชุมหารือการบูรณะปถุมพระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมศิลปากร และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมดำเนินการบูรณะปถุมพระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วย ซึ่งจากการสำรวจสภาพความชำรุดเสียหาย พบว่า กลิบบัวมีคราบสนิมเกิดขึ้น ซึ่งจะมีการถอดกลีบบัวทองคำที่ผู้กร่อนลงมาหลอมและรีดใหม่บางส่วน โดยทองคำที่ใช้บูรณะกลีบบัวทองคำแบ่งเป็นสองส่วนคือ ที่จังหวัดซื้อไว้ ๑๔ กิโลกรัม และที่นายจิมมี ชาวลา บริจาคเงินผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ๒๘ ล้านบาท โดยคณะช่างสิบหมู่จะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป คาดว่า จะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ส่วนของการดูแลรักษาความปลอดภัยในการบูรณะพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช จังหวัดได้ตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยขึ้น เพื่อให้การบูรณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ซึ่งทางจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประสานมายังมหาวิทยาลัยฯ โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นกรรมการตรวจรับในเรื่องของทองคำทั้งหมด ซึ่งในการบูรณะก็จะมี การนำทองมาหลอม ที่มหาวิทยาลัยฯ และนำไปรีดที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ และส่งต่อไปให้กับกรมศิลปากรเพื่อนำไปทำกลีบบัวต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อูธร นามเสน ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยฯ รับดำเนินการหลอมทองทั้งหมด ซึ่งมีทีมอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการ ซึ่งเป็นโจทย์ที่ยากพอสมควรที่จะไม่ให้เกิดปัญหาในระยะยาว โดยหลังจากหลอมทองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะส่งทองไปรีดที่ร้านลุงฮั่ว ซึ่งนายชุมพล เทียงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ดำเนินการประสานให้ โดยมหาวิทยาลัยฯ จะต้องขอความร่วมมือจากหลายฝ่าย ในเรื่องของระบบการรักษาความปลอดภัย ระบบการขนส่ง เพราะทุกขั้นตอนมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ในการดำเนินการ ควรจะมีการตั้งกรรมการในทุกขั้นตอน ให้มีความโปร่งใส และมีระบบรักษาความปลอดภัยให้รัดกุมมากที่สุด โดยเฉพาะในขั้นตอนของการนำทองไปหลอม ซึ่งมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง

๒. กระบวนการขั้นตอนต่างๆ ต้องมีการทบทวนและวิเคราะห์อยู่ตลอด เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด หรือมีจุดบกพร่อง

๓. มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการบันทึกภาพและบันทึก VDO ในการดำเนินการทุกขั้นตอนเอาไว้ เพื่อเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์ต่อไป

๔. นอกจากการบูรณะยอดพระบรมธาตุเจดีย์แล้ว สิ่งที่ควรดำเนินการทำด้วย คือการวางผังบริเวณรอบวัดพระธาตุวรมหาวิหารใหม่ทั้งหมด เพื่อเตรียมการขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก แต่ให้คงแบบดั้งเดิมที่มีสืบเนื่องมานาน แต่มีชีวิตแบบสมัยใหม่

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๑.๓.๒ เพิ่มวาระการประชุมจำนวน ๓ วาระ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ขออนุญาตต่อที่ประชุมฯ ขอเพิ่มวาระอื่นๆ ดังนี้
วาระที่ ๘.๑ เรื่อง พิจารณาหลักเกณฑ์การเสนอชื่อผู้แทนข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ
คัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.อ

วาระที่ ๘.๒ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วาระที่ ๘.๓ เรื่อง ขออนุญาตให้มีการประชุมเวียนในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๑.๔ เรื่องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง

๑.๔.๑ นายชุมพล เทียงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง

นายชุมพล เทียงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ตนพร้อมกับเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และอุปทูตสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ได้เข้าพบ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ในฐานะประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพล.อ.เปรม
ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ มูลนิธิรัฐบุรุษ โดยได้หารือกันว่า มีเรื่องใดที่เยอรมันจะช่วย
ภาคใต้ได้อีกบ้าง และพูดคุยในเรื่องของการบูรณะพระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระธาตุวรมหาวิหาร จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งทางเยอรมันจะทำข่าวในเรื่องนี้ด้วย และเรื่องของ นายฮาลาลด์ ลิงค์ บัณฑิต
กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งได้มีการเปิดตัวนวนิยายอิงประวัติศาสตร์
"ฝากไว้ในแผ่นดิน" โดยในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นี้ ได้รับเชิญให้เดินทางมายังคณะวิศวกรรมศาสตร์
มทร.ศรีวิชัยอีกด้วย อีกทั้งยังได้พูดคุยในเรื่องของการพัฒนาที่เยอรมันจะให้กับทุ่งสง ในเรื่องรถไฟที่ทุ่งสงและ
ชุมทางเขาชุมทอง เรื่องการประสานกับเรือลมพระยาในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางจาก
อำเภอสิชลไปเกาะสมุย

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่
๑๖๓ - ๒/๒๕๖๑ วันศุกร์ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโกสณ อาคารมงคลศรีวิชัย ชั้น ๒ วิทยาลัย
รัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๖๓ - ๒/๒๕๖๑ วันศุกร์ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโกสณ
อาคารมงคลศรีวิชัย ชั้น ๒ วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอรัตภูมิ จังหวัด
สงขลา โดยให้แก้ไขข้อความดังนี้

- แก้ไขข้อความใน หน้า ๒๖ วาระที่ ๘.๑

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย บรรทัดที่ ๕

จาก การเปิดหลักสูตรที่ละเอียดเกินไป

เป็น การเปิดหลักสูตรที่มีสาขามากเกินไปหรือมีสาขาย่อยมากเกินไป

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

๔.๑ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

๔.๑.๑ ความคืบหน้าของการดำเนินการทำความเข้าใจความตกลงกับกระทรวงการคลัง เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ นาคฤทธิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ได้กล่าวว่าจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖๓-๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในวาระที่ ๔.๓ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน ซึ่งที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบและมอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการเสนอกระทรวงการคลังเพื่อขอทำความเข้าใจต่อไป ว่ามหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการและมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้งต่อที่ประชุม

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบความคืบหน้าของการดำเนินการว่ามหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการส่งหนังสือไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของกองคลังประสานเบื้องต้นโดยวาจากับเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทุกหัว

๕.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะศิลปศาสตร์

ความเป็นมา

ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) จากเดิม นางกัณทริน รัชศาสตร์ เปลี่ยนเป็น นางศศิธร สุวรรณปัทมะ เนื่องจาก นางกัณทริน รัชศาสตร์ ขอโอนย้ายไปสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

๕.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์

ความเป็นมา

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ นั้น

คณะศิลปศาสตร์ ได้มีแนวความคิดการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานตามแนวทางจัดการเรียนการสอนแบบ Work Integrated Learning หรือ WIL เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะการทำงาน ทักษะวิชาชีพในการทำงาน ตลอดจนได้รู้จักการใช้ชีวิตการทำงานที่แท้จริงก่อนสำเร็จการศึกษา และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการสอดคล้องกับกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ และทักษะวิชาชีพ พร้อมเข้าสู่งาน

ในการนี้ คณะศิลปศาสตร์ จึงขอปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้คณะศิลปศาสตร์ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ และให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

บัดนี้ คณะศิลปศาสตร์ได้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

๕.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ (English for Career Preparation)

ความเป็นมา

ตามความในข้อ ๓๐.๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้นักศึกษาผู้มีสิทธิขอสำเร็จการศึกษาและขออนุมัติปริญญาต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดสมรรถนะพื้นฐาน และสมรรถนะวิชาชีพตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และได้รับใบรับรอง ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงกำหนดให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาต้องผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนสำเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งตามความในข้อ ๔.๑ กำหนดให้นักศึกษาที่ยังไม่มีผลการประเมินความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต (Credit) วิชาภาษาอังกฤษที่จัดสอนโดยศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ (English for Career Preparation) ให้ได้รับการประเมินผลการเรียนเป็น S (Satisfactory)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยศูนย์ภาษา จึงได้จัดทำคำอธิบายรายวิชา และ กำหนดรหัสวิชา พร้อมแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่ รายวิชา ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ (English for Career Preparation) เพื่อ บรรจุในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ และให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

บัดนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้ดำเนินการปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ เตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ (English for Career Preparation) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรด พิจารณาให้ความเห็นชอบคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ (English for Career Preparation)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบคำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ เตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ (English for Career Preparation) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๖.๑ พิจารณานุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ความเป็นมา

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ รวบรวมรายชื่อนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ราย ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ราย โดยวันที่สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคือวันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓(๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อนุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

๖.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ความเป็นมา

ตามที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) นั้น ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและรายละเอียดวิชาต่าง ๆ ให้เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ และให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

บัดนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเพิ่มเติมในเล่มหลักสูตร (มคอ.๒) ในข้อ ๘ อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา โดยในข้อ ๓ อาชีพอิสระ ที่นำความรู้ทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมไปประกอบการทำงาน นอกจากงานนักร้องแบบแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ควรเพิ่มงานที่เกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้าง หรืองานที่รวมการออกแบบกับการก่อสร้าง ด้วยกัน หรือแม้กระทั่งงานบูรณะ และงานวางผังต่างๆ เป็นต้น

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ดังเสนอ และรับรอง มติที่ประชุม โดยมอบมหาวิทยาลัยฯ ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้เรียบร้อยอีกครั้ง ก่อนส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๖.๓ พิจารณาอนุมัติการแบ่งส่วนราชการเป็นงาน (สายสนับสนุน) ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ของส่วนงานภายในระดับคณะ

ความเป็นมา

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ และในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ ได้มีมติอนุมัติจัดตั้งสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีฐานะเทียบเท่าคณะ และได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง จัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๑ และสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ และในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ได้มีมติอนุมัติจัดตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และได้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง จัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ นั้น

แต่จนถึงปัจจุบันส่วนงานภายในระดับคณะ ทั้ง ๒ หน่วยงานดังกล่าว ยังมิได้มีการขออนุมัติการแบ่งส่วนราชการเป็นงาน (สายสนับสนุน) ในสำนักงานผู้อำนวยการ ของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และในสำนักงานคณบดี ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอขออนุมัติการแบ่งส่วนราชการเป็นงาน (สายสนับสนุน) ให้กับส่วนงานภายในระดับคณะ ทั้ง ๒ หน่วยงานดังกล่าว เพื่อจะได้จัดทำประกาศการแบ่งส่วนราชการเป็นงาน (สายสนับสนุน) ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายในระดับคณะ เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการแบ่งส่วนราชการเป็นงาน (สายสนับสนุน) ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ของส่วนงานภายในระดับคณะ ดังนี้

๑. สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ สำนักงานผู้อำนวยการ

- ๑.๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป
- ๑.๑.๒ งานวิชาการและวิจัย
- ๑.๑.๓ งานจัดแสดงและหารายได้

๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

๒.๑ สำนักงานคณบดี

- ๒.๑.๑ งานบริหารและวางแผน
- ๒.๑.๒ งานวิชาการและวิจัย
- ๒.๑.๓ งานพัฒนานักศึกษา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ วรรคห้า วรรคหก และวรรคแปด มาตรา ๙ วรรคสาม และมาตรา ๑๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก สำนักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สำนัก วิทยาลัยหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าว”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อนุมัติการแบ่งส่วนราชการเป็นงาน (สายสนับสนุน) ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ของส่วนงานภายในระดับคณะ ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

๖.๔ พิจารณานุมัติการแบ่งส่วนราชการเป็นงาน (สายสนับสนุน) ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ของส่วนงานภายในระดับกอง

ความเป็นมา

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ มีมติอนุมัติให้จัดตั้งส่วนงานภายในระดับกอง ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบด้วย กองประชาสัมพันธ์ กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ และกองพัฒนานักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้ออกประกาศจัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทั้ง ๔ หน่วยงาน ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๐ ซึ่งต่อมาได้มีประกาศกระทรวง เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้กองพัฒนานักศึกษาเป็นส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๑ จึงได้มีมติให้ คงกองภายในทั้ง ๓ กองไว้ ได้แก่ กองประชาสัมพันธ์ กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ

ต่อมา มหาวิทยาลัยฯ ได้ขออนุมัติการแบ่งส่วนราชการเป็นงาน (สายสนับสนุน) ให้กับกองในสังกัดสำนักงานอธิการบดี เฉพาะกองที่จัดตั้งตามประกาศกระทรวง จำนวน ๕ กอง ได้แก่ กองกลาง กองคลัง กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา และได้ออกประกาศการแบ่งส่วนราชการเป็นงาน (สายสนับสนุน) ของกองดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นงาน (สายสนับสนุน) ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๑ แต่จนถึงปัจจุบันยังมิได้ขออนุมัติการแบ่งส่วนราชการเป็นงาน (สายสนับสนุน) ให้กับกองในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ที่เป็นส่วนงานภายใน ทั้ง ๓ กอง ได้แก่ กองประชาสัมพันธ์ กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ และกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอขออนุมัติการแบ่งส่วนราชการเป็นงาน (สายสนับสนุน) ให้กับกองในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ที่เป็นส่วนงานภายใน ทั้ง ๓ กองดังกล่าว เพื่อจะได้จัดทำประกาศการแบ่งส่วนราชการเป็นงาน (สายสนับสนุน) ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายในระดับกอง ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการแบ่งส่วนราชการเป็นงาน (สายสนับสนุน) ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ของส่วนงานภายในระดับกอง ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ดังนี้

ส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี

๑. กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่
 - ๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป
 - ๑.๒ งานสถาปัตยกรรม
 - ๑.๓ งานวิศวกรรม
๒. กองประชาสัมพันธ์
 - ๒.๑ งานบริหารงานทั่วไป
 - ๒.๒ งานสื่อสารมวลชนสัมพันธ์และผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
 - ๒.๓ งานสถานีวิทยุและการกระจายเสียง
๓. กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
 - ๓.๑ งานบริหารงานทั่วไป
 - ๓.๒ งานพัฒนาระบบและการประกันคุณภาพ
 - ๓.๓ งานวิเทศสัมพันธ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ วรรคสาม และวรรคแปด มาตรา ๙ วรรคสาม และมาตรา ๑๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก สำนักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สำนัก วิทยาลัยหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าว”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อนุมัติการแบ่งส่วนราชการเป็นงาน (สายสนับสนุน) ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ของส่วนงานภายในระดับกอง ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

๖.๕ พิจารณาทบทวนสาขาวิชาที่แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราย นางสาวอิงอร เพ็ชรเขียว

ความเป็นมา

นางสาวอิงอร เพ็ชรเขียว เสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจิตรกรรม โดยเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

- ๑) งานวิจัยเรื่อง โครงการปั้นผืนงานศิลปะดินพื้นบ้าน
- ๒) งานตำราเรื่อง ศิลปะเบื้องต้น

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๕๖ - ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้ง นางสาวอิงอร เพ็ชรเขียว จากตำแหน่งอาจารย์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจิตรกรรม ไม่ก่อนวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจิตรกรรมแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ตามคำสั่งที่ ๑๒๐๔/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งและการให้ได้รับเงินเดือนตำแหน่งตามมาตรา ๑๘(ก) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

ต่อมาคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งทำหน้าที่แทน ก.พ.อ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่านางสาวอิงอร เพ็ชรเขียว เสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจิตรกรรม แต่ผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่ง ได้แก่ งานวิจัยเรื่อง โครงการปั้นผืนงาน ศิลปดินพื้นบ้าน และตำราเรื่อง ศิลปะเบื้องต้น ไม่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เสนอขอกำหนดตำแหน่ง ประกอบกับการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเป็นทางด่วนประติมากรรม จึงมีมติให้สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาทบทวนสาขาวิชาที่จะแต่งตั้ง นางสาวอิงอร เพ็ชรเขียว ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จากเดิมสาขาวิชาจิตรกรรม เป็นสาขาวิชาทัศนศิลป์ เพื่อให้สอดคล้องกับผลงานทางวิชาการและความเชี่ยวชาญของผู้ขอ

คณะกรรมการพิจารณาคำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ พิจารณาความเห็นคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลับ ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒).๑/๘๑๒ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง การรับทราบการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและการให้ความเห็นชอบเพื่อให้ตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่กำหนดเพิ่มขึ้นได้รับเงินประจำตำแหน่ง ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามความเห็นคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สมควรเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่จะแต่งตั้งนางสาวอิงอร เพ็ชรเขียว ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จากเดิมสาขาวิชาจิตรกรรม เป็นสาขาวิชาทัศนศิลป์ เพื่อให้สอดคล้องกับผลงานทางวิชาการและความเชี่ยวชาญของผู้ขอ

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาดังนี้

๑. ให้ความเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๒. หากเห็นชอบตามข้อ ๑ โปรดพิจารณาเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่แต่งตั้ง นางสาวอิงอร เพ็ชรเขียว ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จากเดิมสาขาวิชาจิตรกรรม เป็นสาขาวิชาทัศนศิลป์ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๖

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑. เห็นชอบดังเสนอ ตามข้อ ๑

๒. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่แต่งตั้งนางสาวอิงอร เพ็ชรเขียว ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จากเดิมสาขาวิชาจิตรกรรม เป็นสาขาวิชาทัศนศิลป์ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์

๓. รับรองมติที่ประชุม

๖.๖ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เฉพาะราย

ความเป็นมา

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๕๑ - ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งนายกิตติ พิมเสน ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ ไม่ก่อนวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ และเห็นชอบกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้ง นายศุภชัย ศรีขวัญแก้ว ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ ไม่ก่อนวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งนายกิตติ พิมเสน ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทัศนศิลป์แล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ ตามคำสั่งที่ ๓๗๐/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งและการให้ได้รับเงินเดือนตำแหน่งตามมาตรา ๑๘(ก) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ และแต่งตั้งนายศุภชัย ศรีขวัญแก้ว ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์ ตามคำสั่งที่ ๓๗๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามข้อ ๑๑.๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐

ต่อมาคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งทำหน้าที่แทน ก.พ.อ. ได้พิจารณารับทราบการแต่งตั้งและให้ความเห็นชอบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เป็นตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ ราย นายกิตติ พิมเสน ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาทัศนศิลป์แล้วมีมติดังนี้

๑) รับทราบการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาใกล้เคียง ๒ ราย ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ.กำหนด เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ ในสาขาวิชาทัศนศิลป์

๒) ไม่เห็นชอบการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ ราย เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมิน ผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาทัศนศิลป์ เนื่องจากเห็นว่ามีความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับผลงานทางวิชาการและสาขาวิชาทัศนศิลป์ จึงเห็นควรให้มหาวิทยาลัยฯ คัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านทัศนศิลป์ จากบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ. กำหนด (ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลับ ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒).๒/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และ ลับ ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒).๒/๕๑๘๐ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การให้ความเห็นชอบกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง)

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ จึงมีมติให้เปลี่ยนแปลงผู้ทรงคุณวุฒิและคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญทัศนศิลป์ ๑ ราย จากบัญชีรายชื่อ ที่ ก.พ.อ. กำหนด เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของนายกิตติ พิมเสน แทนผู้ทรงคุณวุฒิเดิม พร้อมกับให้เปลี่ยนแปลงผู้ทรงคุณวุฒิของนายศุภชัย ศรีขวัญแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับความเห็นของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งทำหน้าที่แทน ก.พ.อ. เนื่องจากมีผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ ราย ที่ประเมินผลงานของนายศุภชัย ศรีขวัญแก้ว เป็นคนเดียวกับที่คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการฯ ไม่เห็นชอบ จึงเป็นเหตุให้การดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของนายกิตติ พิมเสน และนายศุภชัย ศรีขวัญแก้ว ต้องดำเนินการพิจารณาใหม่

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของนายกิตติ พิมเสน และนายศุภชัย ศรีขวัญแก้ว แล้ว ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามความเห็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ผ่านการประเมิน ผลงานทางวิชาการมีปริมาณและคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. กำหนด และไม่พบว่ามีกรณีจรรยาบรรณและจรรยาบรรณทางวิชาการจึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๑. ให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๒. หากเห็นชอบตามข้อ ๑ โปรดพิจารณาดังนี้

๒.๑ ยกเลิกมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๕๑-๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่องพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เฉพาะราย นายกิตติ พิมเสน และนายศุภชัย ศรีขวัญแก้ว

๒.๒ อนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งนายกิตติ พิมเสน จากตำแหน่งอาจารย์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์

๒.๓ อนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งนายศุภชัย ศรีขวัญแก้ว จากตำแหน่งอาจารย์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑. เห็นชอบดังเสนอ ตามข้อ ๑

๒. ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

๒.๑ ยกเลิกมติสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๕๑-๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่องพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เฉพาะราย นายกิตติ พิมเสน และนายศุภชัย ศรีขวัญแก้ว

๒.๒ อนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งนายกิตติ พิมเสน จากตำแหน่งอาจารย์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์

๒.๓ อนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งนายศุภชัย ศรีขวัญแก้ว จากตำแหน่งอาจารย์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคล รับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์

๓. รับรองมติที่ประชุม

๖.๗ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ความเป็นมา

ด้วยคณะกรรมการพิจารณาดำเนงทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามความเห็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ผ่านการประเมิน ผลงานทางวิชาการมีปริมาณและคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. กำหนด และไม่พบว่ามีภาระเมิตจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการจึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน	ตำแหน่งที่เลื่อน/สาขาวิชา/สังกัด	อนุมัติให้ดำรงตำแหน่งไม่ก่อนวันที่
๑	นางสาวอาอีน๊ะ บิลละเต๊ะ	อาจารย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี สังกัดคณะบริหารธุรกิจ (งานเรียบเรียงตำรา ๑ เรื่อง คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด)	๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันที่ กองบริหารงานบุคคลรับเรื่อง พร้อมเอกสารการยื่นคำขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ครบถ้วนสมบูรณ์
๒	นายนพดล โภษกาเหนิด	อาจารย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา สังกัดคณะศิลปศาสตร์ (งานวิจัย ๓ เรื่อง บทความวิชาการ ๑ เรื่อง คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด)	๔ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่ กองบริหารงานบุคคลรับเรื่อง พร้อมเอกสารการยื่นคำขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ครบถ้วนสมบูรณ์
๓	นายอดิศักดิ์ จิตภูษา	อาจารย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ (งานวิจัย ๓ เรื่อง คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด)	๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่ กองบริหารงานบุคคลรับเรื่อง พร้อมเอกสารการยื่นคำขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ครบถ้วนสมบูรณ์

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้

๑. ให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาดำเนงทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๒. หากเห็นชอบตามข้อ ๑ โปรดพิจารณาอนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้

๒.๑ นางสาวอาอีฉ๊ะ บิลละเต๊ะ จากตำแหน่งอาจารย์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการบัญชี ไม่ก่อนวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์

๒.๒ นายนพดล โปษกาเหณีต จากตำแหน่งอาจารย์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีววิทยา ไม่ก่อนวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์

๒.๓ นายอดิศักดิ์ จิตภูษา จากตำแหน่งอาจารย์ เป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาฟิสิกส์ ไม่ก่อนวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องพร้อมเอกสารการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑. เห็นชอบดังเสนอ ตามข้อ ๑

๒. อนุมัติดังเสนอ ตามข้อ ๒

๓. รับรองมติที่ประชุม

๖.๘ พิจารณานุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เพื่อดำเนินการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์และดำเนินการปรับปรุงรายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ

ความเป็นมา

ตามที่คณะกรรมการพิจารณาการขอใช้เงินรายได้สะสม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาการขอใช้เงินรายได้สะสมของหน่วยงาน ให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การขอใช้เงิน
รายได้สะสม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติการขอใช้เงินรายได้สะสมของหน่วยงานในสังกัด ดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน รายการ	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น
	คณะศิลปศาสตร์			๒,๓๙๒,๗๓๙.๘๔	
๑.	โครงการปรับปรุงหลังคา และฝ้าเพดานอาคาร ๑๐	๑ งาน	๒,๓๙๒,๗๓๙.๘๔	๒,๓๙๒,๗๓๙.๘๔	อาคาร ๑๐ หลักสูตรสาขาวิชา อาหารและโภชนาการ สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เป็นอาคารที่ใช้สำหรับ การเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตร สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ซึ่งมี นักศึกษา ประมาณ ๔๐๐ คน และนักศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ นักศึกษาประมาณ ๑๒๐ คน ประกอบไปด้วย ห้องเรียนบรรยาย ห้องปฏิบัติการด้าน อาหาร ห้องสำนักงาน ตลอดจนใช้เป็น สถานที่สำหรับจัดงานเลี้ยงรับรอง งาน บริการวิชาการ งานฝึกอบรมต่าง ๆ แต่ เนื่องจาก อาคารมีสภาพเก่าแก่ ก่อสร้าง และใช้งานมาเป็นเวลานานร่วม ๕๕ ปี คือ ใช้งานมาตั้งแต่ปี ๒๕๐๕ ทำให้ส่วนประกอบ ของอาคารเกิดการชำรุด ผุพังตามสภาพ อายุการใช้งาน ได้แก่ หลังคากระเบื้อง แตกหัก เมื่อฝนตกทำให้น้ำรั่วซึมลงสู่พื้น ชั้นล่าง ส่วนฝ้าเพดานเป็นแบบแผ่นขานอ้อย กรุลายและโครงคร่าวไม้เปื่อยยุ่ยผุพัง และ โครงคร่าวมีปลวกกัดกินชำรุดนอกจากนี้ ระบบไฟฟ้าบางส่วนชำรุด สภาพของ อาคารในปัจจุบันชำรุดอย่างมากไม่มีความ ปลอดภัยในการใช้งาน และยังคงเพิ่มการ ดูแลรักษา มากขึ้นจากส่วนที่ชำรุด สิ่งสำคัญที่สุดคือ ไม่มีความปลอดภัยในการ ใช้งานของนักศึกษาซึ่งมีการใช้งานแทบทุกวัน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องซ่อมแซมและปรับปรุงในส่วนของ หลังคาและฝ้าเพดาน ให้เร็วที่สุดเพื่อความ ปลอดภัยแก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน รายการ	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น
	สถาบันวิจัยและพัฒนา			๖๐,๔๗๕.๒๓	
๒.	ปรับปรุงซ่อมแซมประตู สำนักงานสถาบันวิจัย และพัฒนา	๑ งาน	๖๐,๔๗๕.๒๓	๖๐,๔๗๕.๒๓	เนื่องจากประตูสำนักงานสถาบันวิจัย และพัฒนา มีสภาพชำรุดทรุดโทรมจาก ปัญหาปลวกกัดกินเนื้อประตูจนหมดสิ้น ไม่สามารถล็อกประตู เพื่อเปิดปิดได้ ตามปกติ และไม่มี ความแข็งแรงในการ ป้องกันการโจรกรรมและเพื่อลดความ เสียหายที่จะเกิดกับมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
	คณะเกษตรศาสตร์			๖๓๓,๕๐๐	
	งานฟาร์ม คณะเกษตรศาสตร์ (พื้นที่ทุ่งใหญ่)		๒๓๖,๘๕๐	๔๐๖,๕๐๐	
๓.	เครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ BTU	๖ เครื่อง	๓๓,๙๓๐	๒๐๓,๕๘๐	อาคารแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เกษตร เป็นอาคารในการจำหน่ายผลผลิต และผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อเป็นช่องทาง ในการระบายสินค้าและฝึกทักษะด้าน การขายให้แก่ นักศึกษา แต่อาคารหลัง ดังกล่าว มีหน้าต่างเป็นหน้าต่างช่องแสง กันด้วยกระจกปิดตายไม่สามารถเปิดให้ อากาศระบายได้ จึงจำเป็นต้องมี จะต้องมีครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศเพื่อ ช่วยในการปรับอากาศ และเพื่อเป็นการ จัดเตรียมความพร้อมในการเปิดร้าน แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรให้ การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๔.	ปรับปรุงพื้นที่อาคาร แสดงและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เกษตร	๑ งาน	๑๔๐,๘๑๐	๑๔๐,๘๑๐	ด้วยอาคารแสดงและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เกษตรพื้นอาคารยังเป็นพื้น คสล. ที่เททับแผ่นพื้นสำเร็จเท่านั้น ทำให้ มีฝุ่นละอองไม่มีความเหมาะสม และไม่ สะดวกในการขายผลิตภัณฑ์
๕.	งานทางเท้า คสล.	๑ งาน	๖๒,๑๑๐	๖๒,๑๑๐	ด้วยอาคารแสดงและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เกษตร ในส่วนบริเวณรอบ อาคาร และด้านหน้าอาคาร ยังเป็น พื้นดิน ทำให้การขนย้ายผลผลิตไม่สะดวก

ลำดับ	รายการ	จำนวน รายการ	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น
งานจัดการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ (พื้นที่สีใหญ่)			๑๒๙,๐๐๐	๒๒๗,๐๐๐	
๖.	คอมพิวเตอร์สำหรับตัด ต่อภาพและเสียง (สาขาพัฒนาการเกษตร และการจัดการธุรกิจ เกษตร)	๓ ชุด	๔๙,๐๐๐	๑๔๗,๐๐๐	การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา การผลิตสื่อดิจิทัลมัลติมีเดีย ซึ่งใน รายวิชา ดังกล่าวนักศึกษาจะต้องเรียน และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตสื่อ เพื่อให้ การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตาม หลักสูตรและเพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถ ผลิตสื่อที่ใช้ในการเผยแพร่กิจกรรมด้าน พัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร
๗.	ชุดอุปกรณ์ขยายเสียง และภาพภาคสนาม (สาขาพัฒนาการเกษตร และการจัดการธุรกิจ เกษตร)	๑ ชุด	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปตาม หลักสูตรและเพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถ จัดการฝึกอบรมโดยใช้เทคนิคต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์ในการจัดการฝึกอบรม นั่นคือ ชุดเครื่องเสียง ลำโพงพกพา และ จอโปรเจคเตอร์ พร้อมขาตั้ง
รวมทั้งสิ้น				๓,๐๘๖,๗๑๕.๐๗	

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ มีความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์และดำเนินการปรับปรุงรายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ จำนวนเงิน ๓,๐๘๖,๗๑๕.๐๗ บาท (สามล้านแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทเจ็ดสตางค์) จากเงินรายได้สะสมของหน่วยงาน

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของหน่วยงาน จำนวนเงิน ๓,๐๘๖,๗๑๕.๐๗ บาท (สามล้านแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทเจ็ดสตางค์) เพื่อดำเนินการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์และดำเนินการปรับปรุงรายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ ดังเสนอ

ทั้งนี้ งบประมาณเงินรายได้สะสม ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ของหน่วยงานหลังหักอนุมัติขอใช้ในครั้งนี้ มีงบประมาณเงินรายได้สะสมคงเหลือ รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ เงินรายได้สะสม ณ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑ (บาท)	งบประมาณ ที่ขออนุมัติ ครั้งนี้ (บาท)	งบประมาณ เงินรายได้สะสม คงเหลือ (บาท)
	คณะศิลปศาสตร์	๔๖,๗๑๙,๗๙๔.๒๐	๒,๓๙๒,๗๓๙.๘๔	๔๔,๓๒๗,๐๕๔.๓๖
๑	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน อาคาร ๑๐ จำนวน ๑ งาน	๔๖,๗๑๙,๗๙๔.๒๐	๒,๓๙๒,๗๓๙.๘๔	๔๔,๓๒๗,๐๕๔.๓๖
	สถาบันวิจัยและพัฒนา	๑,๐๐๘,๔๒๓.๔๖	๖๐,๔๗๕.๒๓	๙๔๗,๙๔๘.๒๓
๒	ปรับปรุงซ่อมแซมประตูสำนักงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา	๑,๐๐๘,๔๒๓.๔๖	๖๐,๔๗๕.๒๓	๙๔๗,๙๔๘.๒๓
	คณะเกษตรศาสตร์	๒๒,๐๔๘,๕๗๖.๔๒	๖๓๓,๕๐๐.๐๐	๒๑,๔๑๕,๐๗๖.๔๒
	เงินรายได้สะสมงานฟาร์ม	๘,๐๙๕,๒๔๕.๐๓	๔๐๖,๕๐๐.๐๐	๗,๖๘๘,๗๔๕.๐๓
๓	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ BTU	-	๒๐๓,๕๘๐.๐๐	-
๔	ปรับปรุงพื้นที่อาคารแสดงและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เกษตร	-	๑๔๐,๘๑๐.๐๐	-
๕	งานทางเท้า คสล.	-	๖๒,๑๑๐.๐๐	-
	เงินรายได้สะสมงานจัดการศึกษา	๑๓,๙๕๓,๓๓๒.๓๙	๒๒๗,๐๐๐.๐๐	๑๓,๗๒๖,๓๓๒.๓๙
๖	คอมพิวเตอร์สำหรับตัดต่อภาพและเสียง (สาขาการพัฒนากิจการเกษตรและการ จัดการธุรกิจการเกษตร)	-	๑๔๗,๐๐๐.๐๐	-
๗	ชุดอุปกรณ์ขยายเสียงและภาพ ภาคสนาม (สาขาการพัฒนากิจการเกษตร และการจัดการธุรกิจการเกษตร)	-	๘๐,๐๐๐.๐๐	-
	รวมทั้งสิ้น	๖๙,๗๗๖,๗๙๔.๐๘	๓,๐๘๖,๗๑๕.๐๗	๖๖,๖๙๐,๐๗๙.๐๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อ ๑๙ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหาร การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งบัญญัติ ว่า “การขอใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานให้เสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเป็น คราวๆ ไป ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นและจำเป็นเร่งด่วนต้องจ่ายเงินและมีได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไว้ ให้อธิการบดีอนุมัติเงินรายได้สะสมแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อดำเนินการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์และดำเนินการปรับปรุงรายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ ดังเสนอ และมอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ และคำนึงถึงการประหยัดและมีประสิทธิภาพ และรับรองมติที่ประชุม

๖.๙ พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ความเป็นมา

โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายปฏิรูปอุดมศึกษาไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูงสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมใหม่ (New s-Curve) และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ และเพื่อสร้างฐานการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งอนาคตสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างต้นแบบของหลักสูตรและการเรียนการสอน สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในสภาพจริงเป็นสำคัญ พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและศักยภาพสูง รวมทั้งการร่วมมือกับสถานประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรมในการผลิตบัณฑิตและกำลังคน เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายปฏิรูปอุดมศึกษาไทยสู่ New s-Curve เป็นการเร่งด่วน โดยการบูรณาการศาสตร์หลากหลายศาสตร์และหรือสาขาวิชา (Multidisciplinary) เพื่อสามารถสร้างสมรรถนะเร่งด่วนใหม่ แก่บัณฑิตและกำลังคนภาคการผลิตให้มีความสามารถและศักยภาพตอบโจทย์ภาคการผลิตสู่ New s-Curve ที่เป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของประเทศ จำนวน ๑๐ สาขา ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร

เพื่อสนองต่อนโยบายข้างต้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงได้ร่วมกับคณะและวิทยาลัยในสังกัด ได้ดำเนินการจัดทำโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาก่อนส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อดำเนินการเสนอคณะกรรมการคัดเลือกและของบประมาณต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยฝ่ายวิชาการ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบสนองต่อโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๑๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย ตามที่อธิการบดีเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. เนื่องจากในหลายๆ โครงการ มหาวิทยาลัยฯ สามารถนำมาพัฒนาเป็นกิจกรรมเพื่อหารายได้ต่อไปได้ สามารถทำให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพเพิ่มขึ้น เช่น โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผู้ประกอบการออนไลน์ ด้านการตลาดออนไลน์ ซึ่งผู้ประกอบการในบางรายไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ อาจจะสามารถสนับสนุนให้นักศึกษาที่มีความสามารถในด้านนี้รับงานจากผู้ประกอบการไปทำ ก็จะได้ทั้งผลตอบแทนในเชิงรายได้ และนักศึกษาก็จะได้ฝึกทักษะจริงๆ ในการทำงานด้วย

๒. โครงการที่เป็นการสร้างสมรรถนะได้ดี บัณฑิตจะต้องได้ทักษะจริงๆ ในการทำงานด้วย ตัวอย่างเช่น การเพิ่มทักษะให้กับนักศึกษา เช่น ในเรื่องการช่อมยานยนต์ ต้องมีของจริงให้สอน มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ หากเป็นช่างซ่อมเรือ จะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มาจากเรือ และได้ฝึกทักษะการซ่อมบำรุงในเรือใหญ่ที่มาเทียบท่าจริงๆ

๓. ในอนาคต มหาวิทยาลัยฯ ควรจะทำหลักสูตรหรือคอร์สเรียนออนไลน์ โดยมีการเก็บเงินค่าลงทะเบียน โดยเก็บหน่วยกิตและสอบไปเรื่อยๆ แล้วเก็บไว้เป็นเครดิต เรียกว่า เครดิตแบงก์ หากเรียนได้ครบก็สามารถได้รับปริญญา แต่มหาวิทยาลัยฯ ต้องมีระบบมาตรฐานการวัด การประเมินคุณภาพเป็นอย่างดี โดยเฉพาะคณะเกษตรศาสตร์ น่าจะมีหลักสูตรแบบนี้เกิดขึ้นมา

๔. มหาวิทยาลัยฯ จะต้องลงทุนในเรื่องการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ เพื่อสื่อสารให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ เพราะโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการ

๕. ในการจัดโครงการลักษณะนี้ การจะจัดคอร์สอบรมอะไรก็ตามแต่ ควรจะต้องมีการสำรวจบ้างว่าพื้นฐานของผู้สนใจที่จะอบรม ประกอบอาชีพอะไรอยู่ มีความรู้พื้นฐานใกล้เคียงกับหัวข้อที่มหาวิทยาลัยฯ จะจัดอบรมหรือไม่ เพื่ออย่างน้อยที่สุด บุคคลเหล่านั้นจะได้นำความรู้ไปใช้ต่อได้

๖. ในปัจจุบัน ทางราชการและหน่วยงานต่างๆ ได้มีการจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์อาชีพขึ้นมามากมาย เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ ควรมีการทำความร่วมมือกัน โดยเฉพาะกลุ่มสหกรณ์หรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง ให้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อดึงกลุ่มคนเหล่านี้เข้ามาร่วมอบรมในหลายๆ โครงการได้

๗. เนื่องจากหลักสูตรในการอบรมเป็นหลักสูตรเข้าอบรมฟรี ไม่มีค่าลงทะเบียน จึงอาจทำให้ผู้มาอบรมไม่ใช่กลุ่มที่จะตั้งใจมาเรียนจริงๆ ฉะนั้นบุคคลที่เป็นผู้สอนหรือผู้ฝึกอบรม ควรจะตั้ง KPI ว่าเมื่อจบหลักสูตรแล้ว ผู้เรียนจะไปทำอะไรได้บ้าง ร้อยละของผู้มาอบรมได้ผลเท่าไร จึงจะถือว่าประสบความสำเร็จ เป็นต้น

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบสนองต่อโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

๖.๑๐ พิจารณาหนังสือชี้แจง กรณี คัดค้านการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

(วาระลับ)

๖.๑๑ พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ความเป็นมา

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีมติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน และได้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมาแล้วเป็นระยะเวลา ๑ ปี และสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีมติแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามคำแนะนำของอธิการบดี จำนวน ๗ ราย นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ มีความเหมาะสมกับภารกิจ นโยบายต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยฯ จะต้องดำเนินการต่อไปในอนาคต และเพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ จึงเห็นสมควรให้สภามหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามคำแนะนำของอธิการบดี ตามความในมาตรา ๒๕ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามคำแนะนำของอธิการบดี จากบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยให้เบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนจากงบประมาณแผ่นดิน จำนวน ๑ ตำแหน่ง และเงินรายได้ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

เดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุตร นามเสน เปลี่ยนเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

๒. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เสนอแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุตร นามเสน

ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๑๐) มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติให้ “แต่งตั้งและถอดถอน รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณา

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยฯ จัดทำประกาศซึ่งมีการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของรองอธิการบดีอย่างชัดเจน โดยให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งต่อไป

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยให้เบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนจากงบประมาณแผ่นดิน จำนวน ๑ ตำแหน่ง และเงินรายได้ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

เดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุตร นามเสน เปลี่ยนเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

๒. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เสนอแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุตร นามเสน

ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

และรับรองมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๗.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ความเป็นมา

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๗(๔) ซึ่งได้กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงได้สรุปผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเห็นควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๗.๒ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

ความเป็นมา

ตามที่ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ได้ดำเนินการพิจารณา กำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นั้น เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้ทราบถึงการดำเนินการของคณะกรรมการ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และสถานการณ์ปัจจุบัน เกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้

๑.สถานการณ์ตำแหน่งทางวิชาการปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นดังนี้

นักศึกษา/บุคลากรสายวิชาการ	จำนวน	ร้อยละ
นักศึกษาทุกพื้นที่	๑๓,๙๙๖	-
บุคลากรสายวิชาการ	๘๕๒	๑๐๐
บุคลากรตำแหน่งอาจารย์	๖๐๘	๗๑.๓๖
บุคลากรตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	๒๒๕	๒๖.๔๑
บุคลากรตำแหน่งรองศาสตราจารย์	๑๙	๒.๒๓
บุคลากรตำแหน่งศาสตราจารย์	๐	๐.๐๐

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๒. บุคลากรสายวิชาการ ตามประเภทของบุคลากรและคุณวุฒิ เป็นดังนี้

ประเภทของบุคลากร	คุณวุฒิ			รวม
	ปริญญาตรี	ปริญญาโท	ปริญญาเอก	
ข้าราชการ	๑๘	๒๔๑	๖๘	๓๒๗
พนักงานมหาวิทยาลัย	๒๐	๓๓๗	๗๘	๔๓๕
พนักงานราชการ	๑๑	๓		๑๔
ลูกจ้างชั่วคราว	๘	๖๗	๑	๗๖
รวม	๕๗	๖๔๘	๑๔๗	๘๕๒

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๓. ผู้ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ เป็นดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ.	ผู้ยื่นขอ				ดำเนินการแล้วเสร็จ				อยู่ระหว่างดำเนินการ				รวม ทั้งหมด
	ผศ.	รศ.	ศ.	รวม	ผศ.	รศ.	ศ.	รวม	ผศ.	รศ.	ศ.	รวม	
๒๕๕๗	๒๙	๓		๓๒	๒๙	๓		๓๒					๓๒
๒๕๕๘	๒๕	๓	๑	๒๙	๒๕	๓	๑	๒๙					๒๙
๒๕๕๙	๓๓	๔	๒	๓๙	๒๘	๔	๒	๓๔	๔	๑		๕	๓๙
๒๕๖๐	๒๐	๒		๒๒	๑๑	๑		๑๒	๙	๑		๑๐	๒๒
๒๕๖๑	๘			๘					๘			๘	๘
รวมผู้ขอ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑					๙๓	๑๑	๓	๑๐๗	๒๑	๒		๒๓	๑๓๐

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๔. ผู้ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการที่ไม่ผ่านการประเมินในปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ แยกตามหน่วยงาน เป็นดังนี้

คณะ/วิทยาลัย	๒๕๕๗				๒๕๕๘				๒๕๕๙				๒๕๖๐				๒๕๖๑				รวมทั้ง หมด
	ผศ.	รศ.	ศ.	รวม	ผศ.	รศ.	ศ.	รวม	ผศ.	รศ.	ศ.	รวม	ผศ.	รศ.	ศ.	รวม	ผศ.	รศ.	ศ.	รวม	
คณะบริหารธุรกิจ	๑			๑					๒			๒									๓
คณะวิศวกรรมศาสตร์	๒			๒					๓			๓	๑			๑					๖
คณะศิลปศาสตร์					๒			๒													๒
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	๑	๑		๒																	๒
คณะเกษตรศาสตร์																					
คณะอุตสาหกรรมเกษตร					๑			๑													๑
คณะสัตวแพทยศาสตร์																					
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๑			๑	๑		๑	๒		๑		๑									๕
คณะเทคโนโลยีการจัดการ									๒			๒	๑			๑					๓
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง																					
วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรมและการจัดการ																					
วิทยาลัยการโรงแรมและ การท่องเที่ยว																					
วิทยาลัยรัตภูมิ																					
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี											๑	๑									๑
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี																					
รวมทั้งหมด	๕	๑		๖	๔		๑	๕	๗	๑	๑	๙	๒			๒					๒๒

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๕. ระยะเวลาการดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการพิจารณาผลการประเมินตามความเห็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้แก่ผู้ขอตำแหน่ง จำนวน ๓๖ ราย โดยเป็นผู้ขอตำแหน่งที่ยื่นขอในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๖ ราย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๒๘ ราย และปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๒ ราย โดยแบ่งเป็นตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ๕ ราย และตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๓๑ ราย ซึ่งสรุประยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องจนถึงสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- ๑) ระยะเวลาดำเนินการเฉลี่ย ๑๘ เดือน ๑๐ วัน
- ๒) ระยะเวลาดำเนินการน้อยที่สุด ๕ เดือน ๑๐ วัน
- ๓) ระยะเวลาดำเนินการมากที่สุด ๒๙ เดือน ๑๘ วัน

ทั้งนี้ ระยะเวลาดำเนินการมากที่สุดนั้น เนื่องจาก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้ขอ กำหนดตำแหน่งปรับปรุงผลงาน ๒ ครั้ง ๆ ละ ๙๐ วัน ประกอบกับการส่งผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิช้ากว่าที่กำหนด และนัดวันประชุมได้ยาก

๖. ข้อบกพร่องของผลงานทางวิชาการ

จากการที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ทำหน้าที่กลั่นกรองผลการประเมินผลงานทางวิชาการตามความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่ามีข้อบกพร่องของผลงานทางวิชาการ ดังนี้

๖.๑ ผลงานวิจัย

๖.๑.๑ การกำหนดความเป็นมา ความสำคัญของปัญหาไม่น่าสนใจหรือมีประโยชน์น้อยหรือบางครั้งปัญหานั้นทราบอยู่แล้วโดยไม่จำเป็นต้องทำการวิจัย ไม่ชัดเจนในประเด็นที่จำเป็นต้องทำการวิจัย

๖.๑.๒ ขาดความถูกต้องของเนื้อหา หรือนำทฤษฎี แนวคิด ทฤษฎีมานำเสนอแต่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยน้อยมาก/หรือไม่เกี่ยวข้อง

๖.๑.๓ จุดประสงค์ของการวิจัยไม่ชัดเจน หรือไม่สอดคล้องกับหัวข้อที่ทำการวิจัย

๖.๑.๔ ขาดความถูกต้องของรูปแบบการวิจัย

๖.๑.๕ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีน้อยหรือมีมากแต่ไม่ตรงกับเรื่องที่ทำ การวิจัย

๖.๑.๖ การเขียนหรือนำเสนอไม่สอดคล้องวัตถุประสงค์ในการวิจัย

๖.๑.๗ ไม่ได้เสนอองค์ความรู้ใหม่แนวคิดหรือวิธีการวิจัยใหม่ๆ และยังไม่มีความลึกซึ้งในเนื้อหา

๖.๑.๘ กลุ่มตัวอย่างมีน้อยเกินไป วิธีสุ่ม กลุ่มตัวอย่างไม่ถูกต้อง ตามหลัก Sampling Design

๖.๑.๙ เก็บรวบรวมข้อมูลไม่สอดคล้องกับ Methodology Design

๖.๑.๑๐ เครื่องมือขาดความเที่ยงตรง และความเชื่อมั่น

๖.๑.๑๑ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลไม่ถูกต้องตามหลักสถิติ

๖.๒ ผลงานตำราและหนังสือ

๖.๒.๑ การวางโครงเรื่องไม่เหมาะสมตามลำดับเหตุผลทางวิชาการ เช่น ควรมีความนำหรือเกริ่นนำก่อนเสนอสาระเนื้อหา

๖.๒.๒ เนื้อหาขาดความลึกซึ้งทางวิชาการ ไม่มีรายละเอียดเพียงพอในแต่ละเรื่อง

๖.๒.๓ เนื้อหาขาดความทันสมัย ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลเก่า และขาดการนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ ในการเขียนผลงาน

๖.๒.๔ เนื้อหาผิด เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ

๖.๒.๕ ขาดเนื้อหาสาระสำคัญ ในกรณีที่เขียนผลงานตามรายวิชาในหลักสูตร และมีเนื้อหาไม่ครอบคลุม

๖.๒.๖ นอกจากเนื้อหาสาระจากแหล่งที่มาอื่น ๆ ผู้เขียนควรนำเอางานวิจัยของตนเองมานำเสนอด้วย และมีการวิเคราะห์ และสังเคราะห์จะทำให้เป็นผลงานที่มีคุณค่า

๖.๒.๗ การอ้างอิงในเล่ม และท้ายบท รวมถึงบรรณานุกรมท้ายเล่ม ต้องเขียนให้ถูกต้องสม่ำเสมอ จะใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบใดแบบหนึ่งก็ใช้ให้เหมือนกันทั้งเล่ม ต้องไม่เขียนแบบผสมผสานหลายรูปแบบ

๖.๒.๘ การใช้ภาษาไม่เหมาะสม ใช้ภาษาพูดแทนภาษาเขียน ใช้ภาษาอังกฤษมากเกินไป ภาษาที่ใช้ไม่คงที่ ใช้ภาษาที่เข้าใจยาก หรือใช้คำฟุ่มเฟือย

๖.๒.๙ การอ้างอิง

- ๑) การอ้างอิงไม่ถูกต้องขาดความสมบูรณ์
- ๒) การอ้างอิงไม่ทันสมัย ไม่เป็นระบบ
- ๓) มีการอ้างอิงในเนื้อหา แต่ไม่มีในบรรณานุกรมท้ายบท หรือท้ายเล่ม
- ๔) มีการอ้างอิงมากเกินไปจนความจำเป็นหรือนำเสนอเนื้อหาสาระมากกว่า ๑ หน้า หรือหลายหน้าแต่อ้างอิงครั้งเดียว ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักการอ้างอิง

๗. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการศึกษาคำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

จากการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการแบ่งเป็น ๒ ปัจจัยดังนี้

๗.๑ ปัจจัยภายใน

- ๗.๑.๑ กระบวนการวิจัยของผู้ขอกำหนดตำแหน่งไม่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย
- ๗.๑.๒ ผู้ขอกำหนดตำแหน่งขาดความรู้ ความชำนาญด้านภาษาอังกฤษ
- ๗.๑.๓ การเผยแพร่ผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด
- ๗.๑.๔ ผลงานที่เสนอไม่ตรงตามสาขาที่ขอกำหนดตำแหน่ง
- ๗.๑.๕ ขาดความแม่นยำในรูปแบบการเขียนและการอ้างอิง ของการผลิตตำรา/หนังสือ

๗.๑.๖ คณาจารย์ไม่ให้ความสนใจในค่านิยม ลักษณะการเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ ของผลงานทางวิชาการแต่ละประเภทที่ต้องใช้ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

๗.๒ ปัจจัยภายนอก

๗.๒.๑ ผู้ทรงคุณวุฒิตอบปฏิเสธการประเมินผลงานทางวิชาการ เพราะมีภาระงานมากทั้งงานบริหารและงานสอน มีปัญหาสุขภาพ หรือเคยมีประสบการณ์ในทางลบ เช่น เคยถูกฟ้องศาลปกครอง

๗.๒.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลการประเมินล่าช้ากว่าที่กำหนด

๗.๒.๓ การนัดประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทำได้ยาก เนื่องจากมีเวลาไม่ตรงกัน

๘. การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการพิจารณาดำเนินงานทางวิชาการ ได้มาเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทั้งที่จะเสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ทำให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีกำลังใจ มีแนวทางในการผลิตผลงานทางวิชาการ และมีเป้าหมายที่จะเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่ชัดเจนขึ้น

สำหรับประเด็นปัญหาเรื่อง ผู้ขอกำหนดตำแหน่งขาดความรู้ ความชำนาญด้านภาษาอังกฤษ นั้น คณะกรรมการมีความเห็นว่า เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากร มหาวิทยาลัย ควรจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบหลักการใช้ภาษาในการเขียนผลงานทางวิชาการก่อนนำไปตีพิมพ์เผยแพร่

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาดำเนินงานทางวิชาการ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาดำเนินงานทางวิชาการ

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีข้อมูลเรื่องอายุของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในแต่ละตำแหน่งด้วย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผน ว่ามีผู้อยู่ในเกณฑ์ที่จะเกษียณอายุราชการเท่าใด เพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่พัฒนาตัวเองมากขึ้น

๒. จากตัวเลขจะเห็นได้ว่าคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อได้ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้ว การไปสู่ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จะเป็นไปได้ยาก ซึ่งอาจจะเกิดจากปัญหาในการทำงานวิจัย ฉะนั้นในการบริการวิชาการแก่สังคม ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการจะต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิจัยด้วย ควรจะมีแนวคิดในเรื่องการวิจัย เช่น ต้องมีการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ เป็นต้น ดังนั้นปัญหาเรื่องนี้ มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการวิเคราะห์และทำแผนรายละเอียด

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๗.๓ รายงานผลการดำเนินงานของที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ความเป็นมา

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔๘ - ๑๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยแจ้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รายงานผลการดำเนินงานทุกปีงบประมาณ เพื่อเสนอผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยฯ นั้น

บัดนี้ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยฯ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ๑๐๙๓/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว และเห็นควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบ

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ

๘.๑ พิจารณาหลักเกณฑ์การเสนอชื่อผู้แทนข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.อ.

ความเป็นมา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๑)/ว๓๘๖ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การเสนอชื่อผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.อ. ให้มหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันละหนึ่งคน เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.อ.ตามความในมาตรา ๖๗(๕) ประกอบกับมาตรา ๑๑(๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จากกลุ่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.อ. ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ คน นั้น

หลักเกณฑ์และวิธีการ

ตามหมวด ๔ ข้อ ๒๒ ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการได้มาซึ่งบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดไว้ว่า “ให้สถาบัน อุดมศึกษาเลือกผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันละหนึ่งคนตามหลักเกณฑ์ที่ สภาสถาบัน อุดมศึกษากำหนด ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ”

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการได้มาซึ่งบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัย แจ้งทุกหน่วยงานที่มีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด ดำเนินการจัดประชุมข้าราชการเพื่อเลือกตัวแทนของหน่วยงาน จำนวน ๑ คน

๒. มหาวิทยาลัย จัดให้มีการประชุมผู้ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานตามข้อ ๑ เพื่อให้คัดเลือกกันเองให้เหลือ ๑ คน โดยผู้ได้รับเลือกจะเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และข้อ ๒๒ แห่งประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการได้มาซึ่งบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบหลักเกณฑ์การเสนอชื่อผู้แทน ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.อ. ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

๘.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย

ความเป็นมา

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖๓-๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้มีมติพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามจำนวน องค์ประกอบ และคุณสมบัติ ที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปแล้วนั้น

ทั้งนี้ จากการประสานติดต่อเรียนเชิญประชุมในเบื้องต้น มีกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกมหาวิทยาลัย ราย นายสมบัติ เกตุวานิช แจ้งว่าเนื่องจากมีปัญหาสุขภาพกะทันหัน ไม่สามารถ เดินทางได้ ขอให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พิจารณาหาผู้ทรงคุณวุฒิรายอื่นแทน

มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อขอ เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน ๑ ราย ดังกล่าว

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามที่อธิการบดีเสนอชื่อ จาก นายสมบัติ เกตุวานิช เป็น นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติให้ “แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณา และเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจ และหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย” ประกอบกับข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการ ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

๘.๓ ขออนุญาตให้มีการประชุมเวียนในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ มีการงดประชุมในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ นั้น เนื่องจากมีนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๑๐ ราย และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๗ ราย ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมสภาวิชาการ จะมีการประชุมเวียนในเดือนเมษายน เพื่อพิจารณาวาระดังกล่าว ในการนี้ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ จึงขออนุญาตต่อที่ประชุมฯ ให้มีการประชุมเวียนสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา โดยฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ จะจัดส่งหนังสือไปยังกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทุกท่าน เพื่อเป็นมติเวียน ทั้งนี้เพื่อสิทธิประโยชน์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในการสมัครครูผู้ช่วยระดับปริญญาตรี ประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๘.๔ การประสานกับอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

นายอัครัง เจริญกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตนได้โทรศัพท์ประสานงานกับอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในเรื่องของการขอใช้พื้นที่ ของมทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตรัง ที่เกิดปัญหามาเป็นเวลานานหลายปี ซึ่งทางอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มีข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยฯ ควรดำเนินการในเรื่องการใช้พื้นที่ให้ได้ประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด การที่มหาวิทยาลัยฯ มีจุดประสงค์ในการสร้างโรงแรม นั้น มิได้ขัดข้องแต่ประการใด แต่นอกเหนือจากการสร้างโรงแรม ควรจะใช้ประโยชน์ได้มากกว่าโรงแรม ต้องเป็นการดำเนินการเพื่อการเรียนการสอนหรือหารายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ โดยส่งเสริมให้เป็นหอประชุมนานาชาติ อย่างเช่นศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีการทำความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในจังหวัด ให้มาใช้ประโยชน์ร่วมกัน

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าในการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตรัง นอกจากจะเป็นการสร้างโรงแรมแล้ว มหาวิทยาลัยฯ อาจจะส่งเสริมให้เป็นศูนย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวิชาการ เช่น ศูนย์การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และมีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือว่าสถาบันต่างๆ หรือเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบและประเมินสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง เป็นต้น

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๘.๕ การรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

นายพนัญช์ หุตะเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีข้อสังเกตว่า มหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีการรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ว่ามีความก้าวหน้าอย่างไรบ้าง

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

น.ไพฑูริย์

(นางสาวนิภาวรรณ นิ่มดวง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้บันทึกการประชุม



(นางตรุณี สีนิน)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๑



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชุกลีน)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๒